

## ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง

### เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับจดทะเบียนพรรคการเมืองให้แก่ พรรคดำรงไทยเป็นพรรคการเมือง ตามความในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๕ ดังปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของพรรค รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค และนโยบายพรรค ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘

อารีย์ วงศ์อารยะ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรรคการเมือง

### พรรคดำรงไทย

ชื่อพรรคการเมือง

ดำรงไทย

ทะเบียนเลขที่

๔๓/๒๕๓๘

วันรับจดทะเบียน

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

ภาพเครื่องหมาย



### พรรคดำรงไทย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

๓๕ ถนนลำลูกกา หมู่ที่ ๖ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี

ชื่อหัวหน้าพรรค

นายประพนธ์ จันทร์กล่ำ

ชื่อรองหัวหน้าพรรค

นายอานนท์ คลื่นสุวรรณ

ชื่อเลขาธิการพรรค

นายไชยณรงค์ ช้างสัมฤทธิ์

ชื่อรองเลขาธิการพรรค

นางสาวสุนี ศรีศิริรุ่ง

กรรมการบริหารพรรค

นางสาวธาริณี ศรีศิริรุ่ง

นางสาวสุภรณ์ ศรีศิริรุ่ง

นายไตรวุฒิ ชัยชิตาพร

นายประสิทธิ์ ศรีประเทศ

นายวิวัฒน์ชัย รัตนสมาหาร

นายต่อตระกูล วิรัชพินทุ

นายไชยรัตน์ บุญดี

นายปรีณญา ปักเขตนคร

### นโยบายการเมือง

๑. ยึดมั่นและมุ่งพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยการปรับปรุง รวมทั้งเสริมสร้างสถาบันการเมืองให้เป็นกลไกนำการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำประเทศสู่ความเป็นเอกในสังคมนานาชาติ

๒. มุ่งเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในสถาบันรัฐสภาให้เกิดแก่มวลชนทุกหมู่เหล่าด้วยการพัฒนาระบบงานรัฐสภาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงเพื่อดำเนินบทบาทตามอำนาจและหน้าที่ พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชนและสังคมส่วนรวม อย่างทั่วถ้วน และเป็นธรรม

๓. มุ่งกระจายอำนาจการปกครองออกสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ ตามวิถีทางประชาธิปไตย พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรเอกชนมีบทบาทในการกำกับและตรวจสอบการจัดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิทางการเมืองทุกระดับอย่างสุจริต ยุติธรรม

### นโยบายการบริหาร

๑. เร่งปรับปรุงกลไกการบริหารของหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ ให้มีสภาพที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ และอำนวยความสะดวกประชาชน ได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนแปลง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ล้าสมัย เป็นอุปสรรคของความคล่องตัวในการบริหารงานให้หมดสิ้นโดยด่วน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานทุกด้านก้าวสู่เป้าหมายของนโยบาย ภายในกรอบเวลาที่กำหนดให้จงได้ นอกจากนี้ ระบบงานที่สร้างขึ้นใหม่จะสามารถแถลงพฤติกรรมและผลการบริการต่อประชาชนอย่างชัดเจนครบถ้วนทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นครณีการบริหารงบประมาณ แผ่นดิน เงินกู้ หรือการบริหารของรัฐวิสาหกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ความเป็นไปในการบริหารของรัฐอย่างใกล้ชิดและบรรลุเป้าหมายของความเป็นรัฐที่มุ่งรับใช้ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

๒. ส่งเสริมนักการเมืองให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้และประสบการณ์สูงในการบริหาร เพื่อเสริมสร้างนักบริหารให้เพิ่มพูนในแวดวงการเมือง มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะพัฒนาระบบงานของรัฐให้อยู่สภาพที่ทันสมัย สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย อันไม่จำเป็นในการบริหารลงได้ พร้อมๆ กับสามารถปรับปรุงค่าตอบแทนให้ข้าราชการสูงขึ้นอย่างเหมาะสมกับค่าของงาน และสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอยู่ในวิสัยที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ไม่ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบหรือต้องพินทุยพ้อจากการแข่งขัน

๓. ประสานและร่วมมือกับภาคเอกชน ในการวางแผนเศรษฐกิจและสังคมทุกด้านและทุกแขนงงาน พร้อมกับกำหนดแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานตามแผนรวมทั้งการติดตามผลของแผน โดยมุ่งบุกเบิกโอกาสในการก้าวสู่ความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่น้อยหน้านานาประเทศที่อยู่ในระดับนำทั้งหลาย

### นโยบายต่างประเทศ และความมั่นคง

๑. มุ่งมั่นรักษาเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของประเทศ ด้วยการกระชับความสัมพันธ์ กับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมๆ กันกับการพัฒนากองทัพให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันประเทศรวมทั้งคุ้มครองทรัพยากรของชาติ ให้พ้นจากภัยคุกคามทุกกรณี

๒. ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน อาทิเช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และแปซิฟิก ทั้งนี้เพื่อความพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความสงบสุขของประชาชนในประเทศ อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศภายในกลุ่มและภูมิภาค

๓. เคารพ และปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสนธิสัญญา และความตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยเฉพาะจะมุ่งสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติ ในด้านการป้องกัน และรักษาสันติภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของโลก ดำเนินไปได้โดยราบรื่น ก่อให้เกิดสันติสุขอย่างทั่วถ้วน

### นโยบายเศรษฐกิจ

๑. มุ่งสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง และให้มีการขยายตัวทั่วทุกแขนง เพื่อสร้างงานให้ประชาชนได้ทำอย่างทั่วถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแขนงเกษตรกรรม ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพอ่อนแอ ความก้าวหน้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ต้องได้รับการเร่งรัด ปรับปรุงการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ก็อปรด้วยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่

และเพิ่มคุณภาพผลิตผลให้เหนือคู่แข่ง โดยเร่งรัดพัฒนาระบบชลประทาน และแก้ไขสภาพดิน ให้เกื้อกูลต่อการใช้วิทยาการ เข้าปรับปรุงการผลิตได้อย่างสมบูรณ์ นอกเหนือจากการพัฒนาการผลิต ยังต้องพัฒนาระบบตลาดค้าผลิตผลเกษตร โดยสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการสหกรณ์ให้ได้รับการอำนวยความสะดวก จากสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนอย่างบริบูรณ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างบุคลากร ด้านการบริหารให้กับสหกรณ์ทุกระดับ เพื่อปรับประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ ให้รอดหน้าอยู่ในสถานะที่จะแข่งขันในตลาดเสรี ได้อย่างไม่ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบ

อนึ่ง เพื่อเพิ่มพูน รวมทั้งสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ ให้กับประชากรในภาค เกษตร ต้องเร่งขยายอุตสาหกรรมแปรรูปสภาพสินค้าเกษตรทุกชนิด ให้มีมูลค่าจากการแปรรูปเพิ่มมากที่สุดเท่าที่พึงจะทำได้ ทั้งนี้เพื่อให้อุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งส่งเสริมให้ก่อตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในชนบท เข้ารองรับผลิตผลเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลทางรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ และก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่เศรษฐกิจแขนงเกษตร ในอัตราสูงเท่าเทียมกับเศรษฐกิจแขนงอื่น

๒. เร่งระดมทรัพยากรบุคคล และเงินทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทูมให้กับการวิจัยค้นคว้า วิทยาการด้านการผลิตทางอุตสาหกรรม และการเกษตร รวมทั้ง การบริการทุกแขนง อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการผลิต และลดต้นทุน การผลิต ในระดับที่สามารถเอาชนะคู่แข่งในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารคมนาคม ต้องได้รับการเร่งริบขยายบริการ ให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะมีผลเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจและสังคมชนบทได้รับการพัฒนา เจริญก้าวหน้า ไม่แตกต่างจากเมืองมาก

๓. ส่งเสริมการออม เพื่อให้เกิดความบริบูรณ์ในด้านเงินทุน ที่จะใช้เพื่อการลงทุนทุกแขนง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ด้วยมาตรการการออมตามระบบประกันสังคม และระบบกองทุนเลี้ยงชีพ ตลอดจนมาตรการภาษีอากร อนึ่ง ความบริบูรณ์ของเงินทุน จะไม่เพียงถูกใช้เพื่อถือฤกษ์การผลิตรายทุกแขนงเท่านั้น แต่จะนำมาใช้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการให้ความรู้พื้นฐาน และทักษะในการทำงานทุกประเภท โดยจัดให้มีการฝึกฝน อบรมฝีมือ และความชำนาญในการทำงานทุกชนิด ตามสถานฝึกอบรม ที่มีเครื่องมือการฝึกสอนและวิทยากรพร้อม ซึ่งจัดตั้งให้กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัด รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมตามโรงงานต่างๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานของประเทศมีความสามารถ มีความชำนาญ ระดับสูงทัดเทียมคู่แข่งในตลาดโลก

### นโยบายสังคม

๑. พัฒนาสังคม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณธรรม และการสร้างวินัยในสังคม ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างความสามัคคีของชนในชาติ สนับสนุนศาสนกิจ จริยธรรม และมุ่งเน้นรักษาวัฒนธรรมไทย ให้ดำรงอยู่ตลอดไป

๒. ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม พิทักษ์ปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยการกำกับ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค ปรับปรุงกลไกและขยายข่ายงานของกระบวนการยุติธรรม และระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและกระจายทั่วถึงทุกพื้นที่

๓. พัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สร้างความเป็นธรรมในระบบการจ้างขยายบริการชุมชน ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค และการสาธารณสุขให้เพียงพอครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

## นโยบายการศึกษา

๑. มุ่งส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนและประชาชนในชาติ ได้รับการศึกษาอบรมอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับคุณลักษณะ ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างทั่วถ้วน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพที่พร้อมจะรับการแข่งขันทุกด้านในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เพียงพอเหมาะสมทั่วทุกท้องถิ่นของประเทศ

๒. จัดให้มีการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา ไปสู่ท้องถิ่น ชุมชนอย่างแท้จริง สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชาติในทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาของชาติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น และชุมชนอย่างสมบูรณ์

๓. มุ่งพัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งทางด้าน พุทธิศึกษา พลศึกษา และจริยศึกษา ให้มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ ทั้งนี้รวมถึงบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ซึ่งนอกจากต้องลงทุนอบรมความรู้ และฟื้นฟูความสามารถอย่างเต็มที่แล้ว ยังต้องยกระดับรายได้ให้เหมาะสมในการดำรงสภาพความเป็นแม่แบบของประชาคมอีกด้วย เพื่อนำความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสู่เป้าหมายให้จงได้